

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

PHẠM THANH SƠN

- Họ và tên: **PHẠM THANH SƠN**
- Sinh năm 1974
- Quê quán: Xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Thường trú: Số 12 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bến Lức

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự tín nhiệm của cơ quan và nơi cư trú giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh hiệp thương chính thức giới thiệu vào danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban bầu cử của tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, gồm 6 đơn vị: Thị trấn Bến Lức, Long Hiệp, Phước Lợi, Mỹ Yên, Tân Bửu và Thanh Phú. Đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri huyện Bến Lức.

Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Việc chọn các đại biểu thật sự xứng đáng để bầu vào HĐND các cấp là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tôi suy nghĩ rằng nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

2- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như: Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội đang là vấn đề cử tri quan tâm; công tác giáo dục, y tế cũng được cử tri hết sức quan tâm, mong muốn được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực y tế, giáo dục; tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai, môi trường, đô thị; việc bảo đảm an toàn giao thông là vấn đề đang được cử tri quan tâm. Đặc biệt tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang là mối lo ngại của nhiều gia đình và xã hội; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đi vào chiều sâu, mang tính bền vững, thực chất,...

3- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Trong thời gian tới, tôi rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống./.